

Hong Nguyen  
Feb 21 at 11:03 AM

Thứ Bảy 22/02/2020 – Thứ Bảy tuần 6 tháng 2 năm

22/02 – Thứ Bảy tuần 6 tháng 2 năm – LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ. Lạy kính.

## BÀI TIẾP LỜI CHÚA

### SỰ NG VÀ CHIA SẺ : Phêrô, con người trong sáng

Người ta nhận ra trong Tin Mừng người được nghe thấy luôn luôn chính là Phêrô. Ngài còn đi với hai bạn thân, rất thân, trong công việc tông đồ 14 tháng để nói về Phêrô. Sau công đồng Giê-ru-sa-lem, Luca không nói về Phêrô nữa, phần còn lại dành cho Phaolô.

Biết Đức Giê-su...

Phaolô là nhà luân lý nhất trong thế Ngài viết, vì Ngài là biết nhất trung thành. Còn Phêrô trong các bài diễn văn như Luca kể lại, Ngài chỉ nói về Đức Giê-su và về Đức Giê-su Phục Sinh.

Phaolô trong những thế Ngài viết, dù biết chỉ phần về những bài giảng mà Ngài nghe, Ngài vẫn có những trải nghiệm giác do ân sủng Ngài lãnh nhận.

Những Phêrô còn những hung hăng, mãnh liệt lại bước ra ngoài theo chân Đức Ki-tô, Phêrô một con người trong sáng về đức tin. Bài diễn văn của Ngài đầy vẻ an bình. Theo gương Thầy chí thánh, Ngài không pha loãng chân lý bằng những niềm tin khác. Những cũng như Thầy, trái tim Ngài cũng đón tiếp tất cả. Đức Giê-su rao giảng Chúa Cha cho người Do Thái. Phêrô cũng rao giảng cho người Do Thái về Đức Giê-su Đấng thiên sai của thế, Đấng tể trị và

ngôn sứ, Đấng con Thiên Chúa. Và sứ điệp Ngài cũng nói cho chúng dân đã được Ngài gặp gỡ và làm cho trở lại đức tin của Phaolô.

Ngài là Lời, là mạc khải, là đá góc tảng, là viên gạch nền tảng của Đấng Ki-tô.

Tất cả vì Đấng Ki-tô...

Đó là sứ mệnh con người tự nhiên! Ngài đã theo Đấng Ki-tô trong cuộc đời công khai với tất cả bản năng tự nhiên, còn do đức tin Đấng Ki-tô và với chính mình, chúng ta hay đòi hỏi cho mình làm xúc phạm đến một người cùng làng quê với mình!

Sau khi nhìn xuống thì thấy trong sáng, thấy vẻ đẹp của, Phêrô đã có đức tin sao? chúng ta nhìn tin mà còn bị tai nghe, mắt thấy, tay sờ, và lòng muốn đức tin như người họ hàng với người ngoài êm dịu trước sự nhìn nhận của Đấng Ki-tô cháy đến tận tận tâm.

**Ngài có thể nói với chúng ta như Đấng Ki-tô nói: "hãy tin tôi đi, tôi đã thấy, đã nghe Ngài nói". Với thánh Phêrô, chúng ta có thể thêm: "Tôi đã chấp nhận Chúa, nhưng Ngài nói với yêu tôi".**

J.M

Kính chuyển:

Hàng

-----